



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐  
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน (กรอบข่าว) ฉบับประจำวันที ๗ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๗๑,๘๔๑.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# วิชา'ขอสื่อช่วยขจัดคอร์รัปชัน

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 5 มีนาคม ที่โรงแรม เดอะลูโกศล สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิอิศรา อมันตกุล จัดอภิปรายพิเศษ "วาระประเทศไทย ล้างคอร์รัปชัน ปฏิรูปประเทศไทย" มีนายสมพล เกียรติไพบูลย์ รองประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) นายวิชา มหาคุณ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และ นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมอภิปราย

นายสมพลกล่าวว่า จะล้างคอร์รัปชันต้องมีกฎหมายที่ชัดเจน บางครั้งเรารู้ว่ามีคนที่โกงประเทศเป็นหมื่นล้าน แต่ไม่สามารถอายัดทรัพย์ได้ทันท่วงที เพราะไม่มีอำนาจ กระบวนการทางกฎหมายล่าช้า ทำให้คนเหล่านั้นลอยนวล ในขณะที่ประเทศที่มีการคอร์รัปชันน้อย กฎหมายเขาเด็ดขาด และสามารถบังคับใช้ได้ทันที อย่างไรก็ตาม คุณธรรมยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะผู้นำประเทศต้องแสดงการเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคม

ด้านนายวิชากล่าวว่า ถ้าสื่อมวลชนไม่ให้ความร่วมมือในการต่อสู้กับการทุจริตจะไม่มีทางเป็นไปได้เลย อย่างประเทศบราซิลมีนักข่าวรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่อาศัยพลังจากสื่อสังคมออนไลน์ตีแผ่การทุจริต นักข่าวไทยเองก็ต้องฝึกคนรุ่นใหม่ให้เป็นการล้างสำคัญในการตีแผ่ ปราบปรามการทุจริต อีก

ทั้งประชาชนในยุคนี้มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่เป็นพลังกำจัดคอร์รัปชัน

นายวิชากล่าวอีกว่า โมเดลที่ประทับใจคือสิงคโปร์โมเดล ที่ได้มอบอำนาจให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล เพียงแค่มีบัตรประชาชนสิงคโปร์ก็สามารถรู้ถึงข้อมูลการทำงานในแต่ละโครงการของทุกกระทรวง สามารถสืบค้นได้ว่าใครได้สัมปทานบริษัทนี้เป็นของใคร มีความเชื่อมโยงกับใคร เมื่อรัฐบาลไม่มีความลับกับประชาชน การคอร์รัปชันก็เกิดได้ยาก

นพ.เฉลิมชัยกล่าวว่า จะต้องมีการล้างคอร์รัปชัน เพราะ 1.จะทำให้เกิดทัศนคติและค่านิยมที่ผิดในประเทศ 2.ทำให้ทรัพยากรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาสังคม 3.ทำให้คนไม่มีพลังอำนาจต่อเนื่อง สร้างความเสียหายแก่ประเทศ 4.ทำให้คนดีท้อแท้ หหมดกำลังใจ

วันเดียวกัน นายพีระพงษ์ สายเชื้อ รองปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า การประชุมเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขสังกัดกทม. มีมติแสดงจุดยืนร่วมกัน ดังนี้ 1.ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 2.ต่อต้านการใช้ความรุนแรง และ 3.ดูแลสุขภาพประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณารูปแบบดำเนินกิจกรรมด้วย โดยในวันที่ 8 มีนาคม จะสรุป เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมอีกครั้งในวันที่ 13 มีนาคม